

ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN XƯƠNG

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025



Đổng chí Vũ Ngọc Trì, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kiến Xương chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Kiến Xương.

Đảng bộ huyện Kiến Xương có 60 tổ chức cơ sở đảng với 11.164 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, quán triệt nhất quán chủ trương "Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt", Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kiến Xương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất 5 năm qua tăng bình quân 9,85%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. An sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Kiến Xương được công nhận là huyện nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, đi vào nền nếp.

Xác định công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là nhân tố quyết định bảo đảm thành công trong quá trình phát triển của huyện, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về công tác tổ chức và cán bộ, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đổi mới mạnh mẽ các khâu trong công tác cán bộ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, khách quan, công

khai, dân chủ. Ban hành nghị quyết tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý đảng viên và nâng cao hiệu quả phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là tuyên truyền việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế; trong đó, ban hành nghị quyết về cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, chỉ đạo xây dựng và hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung với tổng diện tích gần 1.300ha, phát triển các hình thức liên kết để tích tụ ruộng đất với quy mô lớn. Toàn huyện có 911ha đất đã được tích tụ với quy mô từ 2ha trở lên. Kiến Xương cũng đã ban hành nghị quyết chỉ đạo phát triển công nghiệp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất tại các cụm công nghiệp. Đến nay, toàn huyện có 7 cụm công nghiệp, đã có cụm được lắp đầy, một số cụm được điều chỉnh, mở rộng, nhiều nhà đầu tư đã có các dự án triển khai sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả thiết thực, tạo việc làm cho lao động địa phương. Huyện tập trung giữ vững và phát triển các nghề và làng nghề truyền thống, phát triển nghề, làng nghề mới; đến nay có 3 sản phẩm: mấm cây, rượu đinh lăng Hồng Tiến và chàm bạc Đổng

Xâm được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận "Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể". Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Quy mô giáo dục và đào tạo tiếp tục được mở rộng, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Đến nay, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở. Công tác văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm chỉ đạo, ngày càng phát triển, phát huy được nhiều giá trị nhân văn trong cộng đồng. Các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn có mặt khó khăn, hạn chế. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kiến Xương tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Một là, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiếp tục thực hiện việc tích tụ ruộng đất, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp theo quy mô lớn, hiện đại; tập trung chỉ đạo tích tụ ruộng đất nhằm tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày

14/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo; duy trì và phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm; mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản tập trung; đẩy mạnh khai thác đánh bắt xa bờ, khai thác các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao. Đẩy nhanh việc hoàn thiện và phê duyệt quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp mới đồng thời triển khai việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật đã được tỉnh phê duyệt. Đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án vào các cụm công nghiệp trên địa bàn; có biện pháp tháo gỡ khó khăn; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đã đầu tư phát triển sản xuất ổn định. Củng cố, duy trì và phát triển các làng nghề gắn với việc phát triển nghề mới, bảo tồn nghề truyền thống. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, công trình trọng điểm; quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư công, bảo đảm đúng quy định; giảm nợ đọng xây dựng cơ bản; tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách, chống thất thu và nợ đọng thuế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hai là, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao. Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục ở các cấp học, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với phát triển giáo dục mũi nhọn. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng các hình thức đào tạo nghề, nhất là cho lao động nông thôn. Hỗ trợ, khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, quy trình tiến bộ trong sản xuất và quản lý xã hội. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh. Bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện nghiêm túc các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ba là, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết và chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

Niềm tin và kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kiến Xương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 28 - 30/6/2020. Những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện hướng về Đại hội với niềm tin, sự kỳ vọng, mong muốn quê hương ngày càng đổi mới và phát triển.

Đại tá Lương Ngọc Hòa, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Kiến Xương



5 năm qua, Công an huyện Kiến Xương đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của tỉnh, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Do đó, an ninh chính trị trên địa bàn huyện được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được duy trì; phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã huy động được sức mạnh của nhân dân tham gia. Thành tích đó đã phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện. Để đạt được kết quả trên, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Kiến Xương đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Công an tỉnh. Trong nhiệm kỳ tới, Công an huyện Kiến Xương rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Huy Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương



Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn quan tâm đến sự nghiệp y tế, đặc biệt là công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại tuyến y tế cơ sở. Do đó, Bệnh viện đã làm tốt công tác khám chữa bệnh cũng như bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra. Đặc biệt, từ năm 2018, thực hiện cơ chế tự chủ chi thường xuyên trong các đơn vị y tế công lập, Bệnh viện đã triển khai đồng loạt các giải pháp để nâng cao chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế. Tôi mong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục đổi mới, chỉ đạo, quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác y tế để các đơn vị thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ông Trần Tuấn Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Bình Định (Kiến Xương)



Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo rất quyết liệt, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là có những bước đột phá trong chỉ đạo về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Trong xây dựng nông thôn mới, cấp ủy huyện đã chỉ đạo rất sâu sát, cụ thể nên đã giành được những kết quả rất khích lệ. Hết năm 2019, 100% xã và huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra. Chúng tôi tin tưởng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới sẽ đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng đời sống văn hóa. Đặc biệt là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tạo chuyển biến thêm một bước nữa về cơ sở hạ tầng cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Chị Nguyễn Thị Nhiên, công nhân nhà máy MXP 5, xã Vũ Ninh (Kiến Xương)



5 năm qua là chặng đường đánh dấu sự thay đổi lớn trong cuộc đời tôi. Từ chỗ phải đi làm xa nhà thì nhờ chiến lược phát triển của huyện đưa nhà máy về các vùng nông thôn nên tôi đã được chuyển về địa bàn huyện làm việc. Từ đó tôi không phải đi xa, đỡ vất vả hơn, thuận tiện cho việc chăm sóc gia đình, có lương và phụ cấp ổn định. Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, quan tâm hơn nữa đến công tác thu hút đầu tư về địa bàn, đặc biệt là thu hút các doanh nghiệp lớn, có uy tín. Tiếp tục quan tâm tới đời sống, việc làm của công nhân; giám sát các doanh nghiệp trong việc thực hiện các chính sách về tiền lương, bảo hiểm... để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân.

Chị Nguyễn Thị Oanh, thôn An Cư Nam, xã Thanh Tân (Kiến Xương)



Những năm qua, đời sống người dân Kiến Xương nói chung, xã Thanh Tân nói riêng có sự thay đổi lớn; đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp; nhiều không gian, cảnh quan, môi trường bố ích cho người dân vùng nông thôn ra đời. Chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng lên, các công trình hạ tầng, công trình phúc lợi được đầu tư nâng cấp. Do đó, người dân chúng tôi rất phấn khởi đồng thời mong chờ, tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hy vọng Đại hội sẽ bầu ra cấp ủy gồm những người có tâm, có tầm và có tài để tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, bảo đảm sự phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, đưa quê hương Kiến Xương ngày càng phát triển.

THU THÚY

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020 - 2025

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng bình quân 10,02%/năm trở lên.
- Giải quyết việc làm mới bình quân 5.400 lao động/năm.
- Hàng năm, 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Hàng năm, 85% trở lên chính quyền trong sạch, vững mạnh; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xếp loại tốt trở lên.

ĐẾN NĂM 2025:

- Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản 15,8%; công nghiệp, xây dựng và dịch vụ 84,2%.
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 118,42 triệu USD trở lên.
- Thu nhập bình quân đạt 77,38 triệu đồng/người/năm.
- 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó ít nhất 20% trường đạt chuẩn mức 2.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ trên 23%.
- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 92% trở lên.
- Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 93% trở lên.
- Phần đầu giảm 1/3 số hộ nghèo trở lên so với năm 2021 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025.
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%.
- Phần đầu trên 25% số xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
- Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn đạt 98%.

VŨ NGỌC TRÌ Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kiến Xương



Trung tâm thị trấn Kiến Xương.